

V/v: Giải trình kết quả hoạt động sản xuất  
kinh doanh quý 1/2023 của Công ty cổ phần  
Lương Thực TP. Hồ Chí Minh.

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về giải trình kết quả kinh doanh lãi trong báo cáo quyết toán quý 4/2022. Công ty Cổ phần Lương thực TP. Hồ Chí Minh kính báo về một số nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh Công ty lãi, cụ thể như sau:

### 1) Về tình hình chung

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn trong tình trạng thiếu hụt vốn lưu động, do đó Công ty đã tạm thời tạm dừng khai thác triệt để các nguồn lực hiện có và tạm dừng các nguồn thu tốt nhất trong ngắn hạn. Mặc khác, một trong những tình hình trạng khó khăn của Công ty là: đang phải gánh chịu khoản khấu hao; định phí lớn; chi phí người lao động ...

Với quyết tâm bám sát thực tế các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký với chủ sở hữu và trình Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; vì vậy Ban điều hành Công ty đã tìm ra nhiều giải pháp khả thi để tiếp tục triển khai thực hiện, trong đó: đã đánh giá, phân loại một số giải pháp cấp bách cần phải thực hiện nay và giải pháp trong thời gian tới nhằm mục tiêu phấn đấu phải đạt kết quả tối ưu nhất. Theo đó, từng đơn vị trực thuộc của Công ty đã tích cực trong hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ, gia công... Hoạt động kinh doanh của Công ty cũng từng bước đi vào ổn định. Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2023 của Công ty có nhiều chuyển biến tích cực và đã có lãi.

### 2/ Về kết quả kinh doanh của Công ty quý 1 năm 2023.

Theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 thì kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Lương Thực Tp. Hồ Chí Minh lãi: 287.025.006 đồng (so với kết quả kinh doanh cùng kỳ năm 2021 lỗ: 3.370.560.117 đồng, thì số giảm lỗ là: 3.657.585.123 đồng), nguyên nhân là do giảm chi phí.

### 3/ Về nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh lãi quý 1 năm 2023.

Theo Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023, kết quả kinh doanh của Công ty (sau thuế TNDN) của Công ty lãi 287.025.006 đồng (so với quý 1 năm 2022 lỗ: 3.370.560.117 đồng) thì công ty đã khắc phục lỗ và có lãi. Mặc dù, trong quý 1 năm 2023, tình hình tài chính Công ty vẫn còn rất khó khăn, vốn lưu động vẫn luôn âm và chưa được sự hỗ trợ vốn từ tổ chức nào. Để thực hiện kế hoạch 2023, Công ty đã bám sát mục tiêu không chạy theo doanh thu mà tập trung vào hiệu quả kinh doanh của các mặt hàng (đặc biệt là hàng công nghệ phẩm), hoạt động khai thác dịch vụ, gia công sản xuất đã bù đắp được chi phí.

Bên cạnh đó những giải pháp bộ máy tổ chức hoạt động và tài chính như định biên lại nhân sự; khoán quỹ lương cho các bộ phận và sắp xếp lại thang bảng lương theo năng suất lao động; điều chỉnh cắt giảm tối đa các khoản chi phí khác (Chi phí khấu hao TSCĐ, tiền lương và các chi phí khác giảm: 3.657.585.123 đồng). Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh của Công ty quý 1 năm 2023 có lãi.

Tóm lại, với kết quả đạt được trong quý 1 năm 2023 như hiện nay, Công ty đã rất cố gắng và nỗ lực thực hiện các giải pháp để nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh như: đẩy mạnh cũng cố mua bán các mặt hàng gạo, xăng dầu, công nghệ phẩm... mà công ty đang có nhiều lợi thế. Tiếp tục tăng cường tạm dừng khai thác dịch vụ, triệt để giảm chi phí, chống lãng phí. Công ty sẽ cố gắng duy trì kết quả kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- P. CNTT&TT;
- Lưu: VT, TCKT (02b). Lan.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Quang Long